

Thư kêu gọi tham dự

**„Ngày Phật Giáo Việt Nam“ - thứ bảy 07.09.2013
tại Hội Hoa Thế Giới - International Gartenschau (IGS)**

Hamburg, tháng 8 năm 2013

Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử,

Hội Hoa Thế Giới tại Wilhelmsburg Hamburg có tất cả 80 khu vườn mang nhiều tên khác nhau, ví dụ như Vườn Hoa Văn Hóa, Vườn Hoa những Hải cảng, Vườn Hoa Thiên Nhiên, Vườn Hoa Tôn Giáo v.v... chiếm một diện tích 100 hecta và mở cửa trong vòng 6 tháng từ tháng tư đến tháng mười năm 2013. Trong thời gian này IGS cũng có hàng loạt những chương trình sân khấu chuyên nghiệp, vui chơi cho trẻ em. Đặc biệt *Khu Vườn Hoa Tôn Giáo* do năm tôn giáo lớn cùng xây dựng, đó là Cơ Đốc giáo, Hồi Giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo và Phật giáo của chúng ta. Khu Vườn Phật giáo mang tên „*Khu Vườn Tĩnh Lặng*“ (*Garten der Stille*) đã do công sức của hơn mười lăm tông phái Phật Giáo ở Hamburg cùng thực hiện. Quy mô Hội Hoa Thế Giới 2013 có thể so sánh gần ngang với Expo2000 trước đây tại Hannover. Vào ngày 24.04.2013 Tổng thống Đức Joachim Gauck đã chính thức khai mạc Hội Hoa và Hội Hoa sẽ kéo dài đến 13.10.13. Đến thăm thành phố cảng Hamburg và dành một ngày hay vài giờ để đi tham quan Hội Hoa này là việc rất nên làm.

Được sự ủy nhiệm của Chi Bộ và tin tưởng của các Tông Phái Phật Giáo ở Hamburg, Chùa Bảo Quang sẽ đứng ra tổ chức một „**Ngày Phật Giáo Việt Nam**“ tại khu vực phía Tây cũng như tại Khu Vườn Tĩnh Lặng trong khuôn viên Hội Hoa **vào ngày thứ bảy 07.09.2013**. Chương trình sẽ gồm có hai phần chính:

- a. 12:00 – 13:30 Đại Lễ Vu Lan Bồn, Cầu Siêu Bạt Độ Hương Linh theo nghi thức Phật Giáo Việt Nam và Lễ Cài Hoa Hồng tại sân khấu phía Tây (Bühne West) và sau đó tại Khu Vườn Tĩnh Lặng của Vườn Hoa Tôn Giáo.
- b. 17:30 – 19:00: Chương trình Văn Hóa Văn Nghệ tại sân khấu phía Tây (Bühne West) do Gia Đình Phật Tử Pháp Quang đảm trách.

Trong thời gian 16.00 đến 17.30 giờ sẽ có buổi diễn kịch một nhân vật tựa đề "Milarepa" (nói về cuộc đời của vị Thánh Tăng Tây Tạng Milarepa) tại Khu Vườn Tĩnh Lặng. Sau đó vào 21:00 sẽ có chương trình Lasershow của IGS.

Để buổi lễ được trang trọng và giới thiệu được những nét đặc thù của nền văn hóa Phật Giáo Việt Nam với thế giới, chúng tôi kính mời toàn thể quý vị cùng đến tham dự và cùng cầu nguyện, nhân đó tham quan Hội Hoa. Tuy phải mua vé vào cửa nhưng công trình này rất nên tham quan (vé ngày 21,- Euro; vé chiều tối (Feierabendkarte) từ 17:00 giờ giảm giá còn 9.-, các chi tiết khác như vé rẻ, vé cho trẻ em... xin xem thêm ở trang web của IGS2013). Vé có thể mua trực tiếp ngay tại cổng vào hay đặt trước qua Internet. Rất mong quý Phật tử và quý đồng hương tham dự đông đảo.

TM. Chùa Bảo Quang



Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Diệu Tâm

Giáo Hội Phật Giáo VNTN Đức Quốc - Chùa Bảo Quang Hamburg

Ghi chú: Ngoài ra vào ngày thứ bảy 14.09.2013, trong chương trình phỏng vấn „Những Đạo Sư của cuộc sống“, đài NDR sẽ có một buổi phỏng vấn Sư Bà và Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm từ 15:00 đến 16:00 cũng tại Sân Khấu phía Tây (Bühne West) của IGS2013.

Trách nhiệm, liên lạc:

Nghi Lễ: Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm

Xướng ngôn: Đạo hữu Tiến

Báo chí: Đạo hữu Trâm

Văn nghệ: Huỳnh Trưởng Quảng Trí, HT Diệu Bảo và Gia Đình Phật Tử Pháp Quang

Điều Hợp: Đạo hữu Tuấn

Một vài hình ảnh ở Vườn Hoa Tôn Giáo và Khu Vườn Tĩnh Lặng



Một góc „Khu Vườn Tĩnh Lặng“



Sau tôn tượng Đức Bồ Sư bằng đá thiên nhiên



Một hồ sen nhỏ phía trước tượng Phật



Bức tường thành đá Mani, có câu thần chú „Om Mani Peme Hung = Án Ma Ni Bát Di Hồng“